

# “บรรณาธิการเถลลง”

หนังสือสัตว์แพทย์สาร เล่ม 1 มีนาคม 2515 ได้ออกผ่านพ้นไปแล้วด้วยความหลัก  
ซึ่งก็หมายถึงว่ามีความซึกซ้าและความบกพร่องหลาย ๆ ประการอีกเช่นเคย ทงนั้นก็เห็น  
จะต้องขอร้องต่อท่านสมาชิกทั้งหลายตามเคยเช่นกัน ทางกองบรรณาธิการก็ได้พยายาม  
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ แต่บางครั้งก็อาจมีเหตุสุดวิสัยที่เป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถ  
แก้ไขอะไรได้มากนัก จึงบางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปบ้าง ทุกคนในกองบรรณาธิการก็ไม่  
ได้นั่งนอนใจ ได้พยายามร่วมมือปรับปรุงแก้ไขกันอยู่เสมอ

สัตว์แพทย์สารเล่มนี้ คือเล่ม 2 มิถุนายน 2515 นี้ ก็หวังไว้ว่าคงมีเนื้อหาสาระ  
พอสมควร หากจะอ่อนในสาระบ้างก็ต้องขอวิงวอนขอความเห็นใจสักเล็กน้อย เพราะทุก  
ท่านคงตระหนักดีว่าการหาเรื่องมาลงพิมพ์นั้นแสนลำบากยากเย็น ท่านนักวิชาการส่วนใหญ่  
มักมีงานอันมีอยู่แล้วย่อมจะหาเวลาเขียนได้ยาก และเป็นที่น่าทราบดีแล้วว่าวงการสัตวแพทย์  
ของไทยเรานั้นยังอยู่ในวงค่อนข้างแคบไม่กว้างขวางเหมือนในประเทศใหญ่ ๆ ดังนั้นเรื่อง  
ราวต่าง ๆ ก็อาจจะจำกัดจำเขี่ยกันอยู่บ้าง ด้วยข้อเท็จจริงอันนี้ทุกคนก็ได้แต่หวังกันอยู่เสมอ  
ว่าวงการสัตวแพทย์ของเราในอนาคตนั้นคงจะกว้างขวางและมีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ

ในโอกาสอันนี้จะขอแจ้งข่าวสักหน่อยว่า หนังสือสัตว์แพทย์สารของเราฉบับนี้เป็น  
ที่สนใจของวงการสัตวแพทย์เยอรมันตะวันตกเหมือนกัน โดยทางห้องสมุดกลางของเขาที่  
ฉบับในเวอร์ตงขอเสนอมาว่า จะขอแลกเปลี่ยนกับงานวิทยานิพนธ์ของเขาหรือจะให้ขอออก  
ฉบับใจเขาก็ยอม ขณะนี้กำลังนำเรื่องขออนุญาตคณะกรรมการสมาคมฯ ว่าจะเห็นควร  
จะการใด แต่ถึงอย่างไรก็มีความตืออกดีใจอยู่บ้างว่า ยังมีชาวต่างประเทศสนใจในวารสาร  
ของเราอยู่เหมือนกัน และขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยสบายใจนัก เพราะตระหนักดีว่าสัตวแพทย์-  
สารของเราฉบับนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่มากมาย หรือพูดง่าย ๆ ว่ายังไม่เข้ามาตรฐานหนังสือ  
ฉบับวิทยานิพนธ์พอ แต่ข้าพเจ้าก็มีมติอยู่ว่าสิ่งไหนที่เราไม่ตีเราก็น่าจะยอมรับ และขณะ  
เดียวกันก็พยายามปรับปรุงกันจนให้ตี คือการพัฒนาตัวเองอย่างทีนยุมพูด ๆ กันนั่นแหละ



เมื่อปี 2514 ได้มีโอกาสพบกับท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ของสหราชอาณาจักรลาว เมื่อได้ส่งสรรเรื่องอันแล้วก็นำมาหาทางวิชาการ ก็ได้มีโอกาสนำสัตว์แพทยสารของเราออกมาอวด และเป็นทีพออกพอใจของท่านรองอธิบดี ในโอกาสที่ท่านก็ขอขอบรับเป็นสมาชิกสำหรับห้องสมุดที่เมืองเวียงจันทน์ ทางเราก็ทำใจป้าขามาโดยจะส่งให้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อเป็นการโฆษณากิจการของสัตว์แพทยสมาคม ฯ ของเราคือ แต่ก็ยังมีข้อแม้ว่า ถ้าทางเวียงจันทน์มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการสัตว์แพทย รวมทั้งถามการออกวารสารหรือนิตยสารทางสัตว์แพทยใด ๆ ก็ดี ก็ขอความกรุณาส่งให้ทางสัตว์แพทยสมาคม ฯ ของเราคือด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ ช่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ในโอกาสต่อไปเราก็อาจได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวในวงการสัตว์แพทยของลาว ช่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้าง

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณนักวิชาการที่กรุณามอบเรื่องให้ลงพิมพ์อีกเช่นเคย และก็หวังความเมตตากรุณาจากท่านอีกในฉบับหน้ารวมทั้งฉบับต่อ ๆ ไปอีกด้วย ขณะนี้ก็ได้ติดต่อขอเรื่องจากนักวิชาการต่างประเทศบ้าง แต่ยังไม่มัวแว คงจะไม่มีทางเสียมากกว่า ดังนั้นก็ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่าน จงได้อุ้มชูสัตว์แพทยสารของเราให้ดำเนินไปด้วยดี และสมบูรณ์ขนตามลำดับ

บ.ก.